

คาดตปท.เที่ยวไทย 2 ล้านคน อาหาร-ต่อสู้'ซอฟต์แวร์'

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ ในไตรมาสที่ 2 ปี 65 อยู่ที่ระดับ 53 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมาก ขณะที่ดัชนีคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 62 กระแสซอฟต์แวร์ของไทยที่ควรส่งเสริม คือ อาหารไทย และ ศิลปะการต่อสู้ โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งปีแรกได้มากถึง 2 ล้านคน ต่อจากนี้ สทท. ขอรับไม้ต่อต้นให้ถึง 12 ล้านคนภายในสิ้นปีตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้เพื่อรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

ที่มา : เดลินิวส์

ธปท.เลิกคุมแบงก์'จ่ายปันผล'

"แบงก์ชาติ" ประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์มาตรการทางการเงิน ไปสู่ระดับปกติ หลังเศรษฐกิจฟื้น แบงก์แข็งแกร่ง ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่จำกัดจ่ายไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิ

การปรับทิศทางมาตรการทางการเงิน
ภายใต้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

- ยกเลิกการจำกัดอัตราจ่ายปันผล**
เพิ่มทางเลือกจ่ายจากกำไรสุทธิเป็นรายไตรมาส
- ปรับอัตราเงินสำรองตามกฎหมาย FIDF**
อัตรา 0.46% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2566
- มาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายบางส่วน**
พักชำระหนี้บางส่วนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมมาตรการช่วยเหลือผู้กู้

ปี	มาตรการช่วยเหลือผู้กู้
พ.ศ. 63	มาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายบางส่วน
พ.ศ. 64	มาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายบางส่วน
พ.ศ. 65	มาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายบางส่วน
พ.ศ. 66	มาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายบางส่วน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

อื้อนโรงกลั่นควักกำไรช่วย ยกหลักธรรมาภิบาลกดดัน

"สุพัฒนพงษ์" ยังหวังเจรจา 6 โรงกลั่น ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในสัปดาห์นี้ แยมรูปแบบการส่งกำไรไม่เวิร์ก อาจเป็นเงินบริจาคจากโรงกลั่นที่มีกำไรแทน ขอยึดหลักธรรมาภิบาลยามที่ ปชช.กำลังเดือดร้อนในช่วงวิกฤตด้านโรงกลั่นยัน แต่ละรายต่างกันการใช้กติกาเดียวกัน อาจเป็นเรื่องยาก โดยล่าสุดมี 2-3 แนวทางที่จะดำเนินการ ขณะที่ LPG ขยับขึ้น 1 บาท/กก. มีผล 1 ก.ค.นี้

ที่มา : ผู้จัดการฯ

ยอดใช้น้ำมัน 5 เดือนแรกปีนี้ได้ 12.4% บานรับศก.ฟื้นคลายโควิด

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.4 โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.7 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 น้ำมันก๊าดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ขณะที่การใช้ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 อย่างไรก็ตามการใช้กลุ่มเบนซินลดลงร้อยละ 0.3 เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง

ที่มา : สยามรัฐ